



ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลโชกเหนือ

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ การกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ
และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๔๑๗/๑๙ ของประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล
จังหวัดสุรินทร์ เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล
ลงวันที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๔๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน ประกอบกับประกาศองค์การบริหารส่วน
ตำบลโชกเหนือ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๒๘
พฤษภาคม ๒๕๖๗ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สังกัด สำนักปลัด อบต.
จำนวน ๑ อัตรา และตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ สังกัด กองช่าง จำนวน ๑ อัตรา นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลโชกเหนือ จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน
สมรรถนะ การกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ ดังต่อไปนี้

(ก) รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ

๑) ประเภท พนักงานจ้างตามภารกิจ(ผู้มีคุณวุฒิ)

สังกัด สำนักปลัด อบต.

ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ลำดับที่	ชื่อ -สกุล	เลขประจำตัวสอบ	หมายเหตุ
๑	นายปรีชา สาแก้ว	๐๐๑	
๒	นายพงษ์เทพ จันทร์สุข	๐๐๒	

๒) ประเภท พนักงานจ้างตามภารกิจ(ผู้มีคุณวุฒิ)

สังกัด กองช่าง

ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

ลำดับที่	ชื่อ -สกุล	เลขประจำตัวสอบ	หมายเหตุ
๑	นายภัทรพล ชลศิริพงษ์	๐๐๑	
๒	นางสาวมาลินี เทียนทอง	๐๐๒	
๓	นางสาวจิราพร ปัดสาร	๐๐๓	

ให้ผู้ที่มีรายชื่อตามประกาศฯ เข้ารับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา
ตามประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๗

(ข) การกำหนดวัน เวลา และสถานที่เข้ารับการประเมินสมรรถนะ

ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ และประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ ซึ่งผู้สอบ
จะต้องได้รับคะแนนในการประเมินสมรรถนะไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ ในแต่ละครั้งจึงจะเป็นผู้ผ่านการสรรหา
และเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตามวัน เวลา และสถานที่สอบ ดังนี้

/วัน เวลา สอบ...

วัน เวลา สอบ	ประเมิน ครั้งที่	สมรรถนะที่จะประเมิน	คะแนน เต็ม	สถานที่สอบ	หมายเหตุ
วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๑.๐๐ น.	๑	ความรู้ความสามารถทั่วไป ความรู้เฉพาะงานในหน้าที่	๑๐๐	ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโชคเหนือ	
เวลา ๑๓.๓๐ น.	๒	บุคลิกภาพทั่วไป ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และปฏิภาณไหวพริบ ทัศนคติ แรงจูงใจ มนุษยสัมพันธ์ ความรู้ ความสามารถและ ประสบการณ์	๑๐๐	ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโชคเหนือ	

(ค) ระเบียบเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ

๑. การประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ จะใช้วิธีสอบข้อเขียนตามที่กำหนดไว้ในหลักสูตร และวิธีการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ และการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ จะใช้วิธีการสอบสัมภาษณ์ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโชคเหนือ ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ทั้งนี้ให้ผู้สมัครปฏิบัติตามคำสั่งระเบียบ และวิธีการประเมินสมรรถนะอย่างเคร่งครัด

๒. ให้ผู้เข้ารับการประเมินสมรรถนะปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้

๒.๑ การแต่งกาย

ผู้ชาย ให้สวมเสื้อเชิ้ต หรือเสื้อยืดคอปก กางเกงขายาวสีสุภาพและสวดชายส์ไว้
ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น

ห้าม สวมกางเกงยีนส์ กางเกงขาสั้น เสื้อแจ็กเก็ต เสื้อคลุม เสื้อสูท เสื้อยืดคอกกลม

รองเท้าแตะ

ผู้หญิง ให้สวมเสื้อ กระโปรง ชุดสุภาพ สวมรองเท้าหุ้มส้น

ห้าม สวมกางเกงยีนส์ กางเกงขาสั้น หรือขาสามส่วน เสื้อแจ็กเก็ต เสื้อคลุม
เสื้อสูท เสื้อยืดคอกกลม เสื้อไม่มีแขน รองเท้าแตะ

ทั้งนี้ผู้เข้าสอบต้องเชื่อฟังคำแนะนำและปฏิบัติตามคำสั่งของกรรมการควบคุมห้อง
สอบอย่างเคร่งครัด

๒.๒ เป็นหน้าที่ของผู้สมัครสอบที่จะต้องทราบวัน เวลา สถานที่สอบ และจะต้อง
เข้าสอบตามวัน เวลา และสถานที่สอบตามที่กำหนด

๒.๓ ต้องนำบัตรประจำตัวผู้สมัครสอบ และบัตรประจำตัวประชาชน หรือ
ใบอนุญาตขับรถซึ่งมีรูปถ่ายและเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก ระบุชัดเจนเท่านั้น (ฉบับจริง) ซึ่งยังไม่
หมดอายุในวันสอบ หากไม่มีบัตรใดบัตรหนึ่งดังกล่าวแสดงตนในการสอบกรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบจะ
ไม่อนุญาตให้เข้าสอบ

ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบและวิธีการประเมินสมรรถนะ หรือผู้ใดทุจริต หรือพยายามทุจริต จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ารับการประเมินสมรรถนะ หรือให้ยุติการประเมินสมรรถนะ ทั้งนี้คณะกรรมการ ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างอาจพิจารณาสั่งงดการตรวจให้คะแนนสำหรับบุคคลนั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลโชคเหนือ ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างด้วยความ โปร่งใส ยุติธรรม และเสมอภาค ดังนั้น หากมีผู้ใดแอบอ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้ท่านได้รับการเลือกสรร หรือมีพฤติกรรมในทำนองเดียวกันนี้ โปรดอย่าได้หลงเชื่อ และแจ้งให้องค์การบริหารส่วนตำบล โชคเหนือทราบด้วย

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗



(นายบุญส่ง สายไทย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโชคเหนือ

ประธานกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง